



**แผนการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์**  
**อำเภอเวียงป่าเป้า**  
**จังหวัดเชียงราย**

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีประกาศลงวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยเป็นไปตามความในข้อ 4 “แผนดำเนินงาน” ข้อ 10 (3) ข้อ 11 ข้อ 26 และข้อ 27 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566

(นายพิเชษฐ์ สุหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

## คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยแผนการดำเนินงาน จะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคมการเมือง การบริหารการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอเวียงป่าเป้า และจังหวัดเชียงราย รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ต่อไป

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

# สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	ก
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 บทนำ	
- จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน	1
- วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน	1
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	3
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม	
1 บัญชีสรุปโครงการ	5
2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	7
3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	30

## หลักการและเหตุผล

## แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ถึงฉบับที่ 2 จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา มีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ถึงฉบับที่ 2 เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

\*\*\*\*\*

## แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

\*\*\*\*\*

#### ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็น เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการ ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ ประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

#### 2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

2.1 เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการจริง ใน ปีงบประมาณนั้น ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและ ชัดเจนในการดำเนินการต่าง ๆ

2.3 เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ถึงฉบับที่ 2 ไปสู่แผนการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

#### 3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

##### ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวม แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่าง แผนการดำเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง

3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ

4) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

### ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น ๆ หรือภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/ โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ดำเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น

อำนาจในการขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่งเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจการขยายเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

### แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน

และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

### ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ

### ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน

### ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล ) ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

## 4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น
3. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการกิจกรรม หรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส



## ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

\*\*\*\*\*



## บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวน	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	1.ด้านการศึกษา 2.ด้านศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	1.การศึกษา 2.การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	11	91.67	3,659,335	75.45	กอง
			7	87.50	325,000	51.59	การศึกษาฯ
รวม	2	2	18	86	3,984,335	72.71	1
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	1.ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2.ด้านกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	1.การเกษตร 2.คหะและชุมชน 3.การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6	85.71	180,000	58.06	สำนักปลัด
			3	100.00	40,000	26.67	สำนักปลัด
			2	66.67	30,000	14.29	สำนักปลัด
รวม	3	3	11	85	250,000	37.31	1
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1.ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานทั่วไป 2.ด้านบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่	1.บริหารงานทั่วไป 2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.งบกลาง	12	100.00	424,000	21.52	สำนักปลัด
			1	100.00	10,000	33.33	สำนักปลัด
			4	100.00	873,700	56.37	สำนักปลัด กองคลัง
รวม	2	3	17	100	1,307,700	36.84	1 สำนัก/ 1 กอง
รวมทั้งสิ้น	15	17	104	506	29,937,035	78.07	1 สำนัก/ 3 กอง

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567													ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						พ.ศ. 2566	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.							
1	โครงการถนนเดินเข้าพื้นที่การเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อลดต้นทุนเข้าพื้นที่การเกษตรตาม ประมาณการกองช่าง อบต.แม่เจดีย์	400,000	หมู่ที่ 1-16	หลัก กองช่าง				↕						ธ.ค.				ธ.ค.				เมษายน 2567		
2	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสริมหลัก (ถนนสายหลัก จุดที่ 2) บ้านแม่จะงาน (สันลอมจอย) หมู่ที่ 1	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 108.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร	300,000	บ้านสันลอมจอย หมู่ที่ 1	กองช่าง									↕										กรกฎาคม 2567	
3	โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำหมอม หมู่ที่ 2	ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ยาว 53 เมตร ลึก 1.00 เมตร	256,000	บ้านซำหมอม หมู่ที่ 2	กองช่าง									↕										กรกฎาคม 2567	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยสันป่าบาง) บ้านสา หมู่ที่ 3	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร	147,000	บ้านสา หมู่ที่ 3	กองช่าง																	↕		กันยายน 2567	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียน ไพยรัฐวิทยา32 (ขอย 10 ต่อจากเดิม) บ้านสา หมู่ที่ 3	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร ไหล่ทางละ 0.00 เมตร	177,000	บ้านสา หมู่ที่ 3	กองช่าง																		↕		กันยายน 2567

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ศ. 2566	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	
6	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังวัดบ้านสา) บ้านสา หมู่ที่ 3	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.80 เมตร ยาว 160.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือเปิด จำนวน 320 ฝา	379,000	บ้านสา หมู่ที่ 3	กองช่าง	↕												กุมภาพันธ์ 2567
7	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายหลัก บ้านสันคู หมู่ที่ 4	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง	433,000	บ้านสันคู หมู่ที่ 4	กองช่าง													เมษายน 2567
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 10) บ้านป่าแฉะ หมู่ที่ 5	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 167.5 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร	110,000	บ้านป่าแฉะ หมู่ที่ 5	กองช่าง													มิถุนายน 2567
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 3/1) บ้านป่าแฉะ หมู่ที่ 5	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 249.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร	163,000	บ้านป่าแฉะ หมู่ที่ 5	กองช่าง													มิถุนายน 2567
10	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก จุดที่ 1 (ศาลาไทย) บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร	189,000	บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6	กองช่าง													พฤษภาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 (1) แผนงานอุสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ค.	เม.	มิ.	ก.	ค.	ธ.	อ.	ส.	อ.	อ.		อ.	
11	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก จุดที่ 2 บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร	278,000	บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6	กองช่าง	↕												พฤษภาคม 2567
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1/2 ริมทุ่ง) บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 219.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร	146,000	บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6	กองช่าง													สิงหาคม 2567
13	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา โซล่าเซลล์ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา โซล่าเซลล์ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7	166,000	บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7	กองช่าง													มิถุนายน 2567
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าบ้านนายขวัญชัย ยากูฉิม) บ้านปางมะกะต หมู่ที่ 8	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร	67,000	บ้านปางมะกะต หมู่ที่ 8	กองช่าง													มีนาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 (1) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ศ.2566	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าบ้าน นายนิคม แก้ววงศ์ษา) บ้านปางมะภาค หมู่ที่ 8	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร	35,900	บ้านปางมะภาค หมู่ที่ 8	กองช่าง													มีนาคม 2567
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าบ้าน นายชูศักดิ์ ขัติยม) บ้านปางมะภาค หมู่ที่ 8	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร	48,000	บ้านปางมะภาค หมู่ที่ 8	กองช่าง													มีนาคม 2567
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าบ้านนายสมเกียรติ กระจ่าง) บ้านปางมะภาค หมู่ที่ 8	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร	71,000	บ้านปางมะภาค หมู่ที่ 8	กองช่าง													มีนาคม 2567
18	โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9	ปริมาณงานวางท่อ PVC แข็งชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ศก. 2 นิ้ว	130,000	บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9	กองช่าง													มิถุนายน 2567

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

## (1) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓					
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย2) บ้านหนองบัว (สันป่าก่อ) หมู่ที่ 10	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร	271,000	บ้านหนองบัว (สันป่าก่อ) หมู่ที่ 10	หลัก กองช่าง														สิงหาคม 2567
20	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา โถล่าสคัล บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12	150,000	บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12	กองช่าง														กันยายน 2567
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ม่อนวัดจากสามแยกท้ายน้ำกินแยกสำนักสงฆ์ บ้านห้วยน้ำกิน หมู่ที่ 13	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร	244,000	บ้านห้วยน้ำกิน หมู่ที่ 13	กองช่าง														มีนาคม 2567
22	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักใหม่หมู่บ้าน ต่อจากเดิม บ้านภูทอง หมู่ที่ 14	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร	268,000	บ้านภูทอง หมู่ที่ 14	กองช่าง														กันยายน 2567



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖				
23	โครงการก่อสร้างรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย1) บ้านป่าช้างพัฒนา หมู่ที่ 15	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 82 เมตร ทน 0.50 เมตร ทน 0.10 เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก.0.40 เมตร ยาว 18 เมตร และงานบ่อพักน้ำจำนวน 2 จุด	288,000	บ้านป่าช้างพัฒนา หมู่ที่ 15	หลัก กองช่าง	↔													มกราคม 2567
24	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดที่ 1 บ้านสาเจริญ หมู่ที่ 16	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ทน 0.10 เมตร	278,000	บ้านสาเจริญ หมู่ที่ 16	กองช่าง														กรกฎาคม 2567
25	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.00 เมตร	200,000	อบต.แม่เจดีย์	กองช่าง														กุมภาพันธ์ 2567
26	โครงการปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์	200,000	หมู่ที่ 1-16	กองช่าง														ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
27	ค่าตัดเขยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดเชย ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	50,000	หมู่ที่ 1-16	กองช่าง														ทุกเดือน หรือ 12 เดือน

### 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

#### 2.1 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

##### (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ศ.2566	อ.บ	อ.ค	อ.ด	อ.จ	อ.ฉ	อ.ช	อ.ค	อ.ด	
1	โครงการสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าของดีตำบล แม่แจ๋วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของดีและนำเสนอ สินค้าพื้นบ้านอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000	จำนวน 15 หมู่บ้าน	หลัก สำนักงานสถิติ	←→									กุมภาพันธ์ 2567
2	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับ ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบล	10,000	จำนวน 15 หมู่บ้าน	สำนักงานสถิติ						↕				พฤษภาคม 2567
3	จุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า โครงการ 116 ปี ของดีเวียงป่าเป้า	เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของดีและนำเสนอ สินค้าพื้นบ้านอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000	อำเภอ เวียงป่าเป้า	สำนักงานสถิติ							←→			กุมภาพันธ์ 2567

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

## 2.2 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการเกษตร

## (2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	
1	โครงการโคก หนองนา โมเดล ตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่	10,000	อบต.แม่เจดีย์	หลัก สำนักปลัด	↓												เมษายน 2567
2	โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวให้กับ ประชาชนในพื้นที่	10,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด						↕							สิงหาคม 2567
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงไส้เดือนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมี รายจ่ายลดลง	20,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด													มิถุนายน 2567
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลแม่เจดีย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	20,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด													กุมภาพันธ์ 2567
5	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ เกษตรอินทรีย์	10,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด													มิถุนายน 2567



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 กลยุทธ์/ด้านส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม

(3) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	๒๕๗๗			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ	14,400,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด	←													ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ	3,540,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด	←													ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์	36,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด	←													ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์(สบสข) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อพัฒนาระบบงานสาธารณสุขและการดูแล รักษาสุขภาพของประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์	135,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด	←													ทุกเดือน หรือ 12 เดือน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.3 กลยุทธ์/ด้านการบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

(4) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	๒๕๗๗		
1	โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพพิชิตโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อให้ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพที่ดี	20,000	จำนวน 15 หมู่บ้าน	สำนักปลัด	↕												กุมภาพันธ์ 2567
2	โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชนิดต่างๆ ในพื้นที่ ให้ปลอดภัยจากพาหะนำโรคติดต่อต่างๆ	20,000	จำนวน 15 หมู่บ้าน	สำนักปลัด	↕												ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ	70,000	จำนวน 15 หมู่บ้าน	สำนักปลัด						↕							กรกฎาคม 2567
4	โครงการสกัดไวรัสโคโรนา จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์	50,000	จำนวน 15 หมู่บ้าน	สำนักปลัด						↕							เมษายน 2567
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16 โครงการอบรมหมอบุ้บ้านในพระราชูปถัมภ์	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน รู้จักวิธีการรักษาพยาบาลแบบปัจจุบัน	150,000	หมู่ที่ 1-16	สำนักปลัด						↕							กันยายน 2567
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน รู้จักวิธีการรักษาพยาบาลแบบปัจจุบัน	150,000	หมู่ที่ 1-16	สำนักปลัด						↕							กันยายน 2567
7	โครงการฝึกอบรมและบริหารงานหน่วยบริการสาธารณสุขนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อบริการสาธารณสุขนอกสถานที่	10,000	หมู่ที่ 1-16	สำนักปลัด						↕							สิงหาคม 2567



## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

## 3.5 กลยุทธ์/ด้านการกีฬาและนันทนาการ

## (6) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ศ.2566	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.แม่เจดีย์เกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร ให้มีความสามัคคีกัน และการมีส่วนร่วมของประชาชน	100,000	อบต.แม่เจดีย์	หลัก กอง การศึกษา													มีนาคม 2567
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร บริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร ให้มีความสามัคคีกัน	10,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด													ธันวาคม 2566
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	อบต.แม่เจดีย์	กอง การศึกษา													กุมภาพันธ์ 2567



## 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

## 4.1 กลยุทธ์/ด้านการศึกษา

## (1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ.2566		พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						อ.พ.	อ.ช.	อ.บ.	อ.ค.	อ.ด.	อ.ก.	อ.ข.	อ.ฉ.	
1	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ความรู้ ให้บุคลากร ทางการศึกษาได้มีความสามารถในการพัฒนา การเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัย	2,000	ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	กอง การศึกษา	อ.บ.	อ.ค.	อ.ด.	อ.ก.	อ.ข.	อ.ฉ.	อ.ญ.	พฤษภาคม 2567	
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่นให้ได้ รับการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการรักษาความ ปลอดภัยในการเดินทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ให้แก่เด็กในการเดินทาง	108,000	ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	กอง การศึกษา	อ.บ.	อ.ค.	อ.ด.	อ.ก.	อ.ข.	อ.ฉ.	อ.ญ.	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อสนับสนุนค่าการเรียนการสอนของเด็ก นักเรียน	907,935	ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	กอง การศึกษา	อ.บ.	อ.ค.	อ.ด.	อ.ก.	อ.ข.	อ.ฉ.	อ.ญ.	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน	
4	การสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์และเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษา ปีที่6 จำนวน 4 โรงเรียน	เพื่อพัฒนาเด็กเล็กทางด้านร่างกาย-จิตใจ ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียน ต่อในระดับสูงอย่างมีคุณภาพและเรียนรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม	850,000	โรงเรียน 4 แห่ง	กอง การศึกษา	อ.บ.	อ.ค.	อ.ด.	อ.ก.	อ.ข.	อ.ฉ.	อ.ญ.	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน	
5	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์	เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีสภาพดี	50,000	ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	กอง การศึกษา	อ.บ.	อ.ค.	อ.ด.	อ.ก.	อ.ข.	อ.ฉ.	อ.ญ.	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน	

## 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

## 4.1 กลยุทธ์/ด้านการศึกษา

## (1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒		
6	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 32	เพื่อพัฒนาเด็กเล็กทางด้านร่างกาย-จิตใจ ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียน ต่อในระดับสูงอย่างมีคุณภาพ	576,000	โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา	หลัก กอง การศึกษา								ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
7	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านทุ่งยาว	เพื่อพัฒนาเด็กเล็กทางด้านร่างกาย-จิตใจ ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียน ต่อในระดับสูงอย่างมีคุณภาพ	194,400	โรงเรียน บ้านทุ่งยาว	กอง การศึกษา								ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
8	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านป่าแงะ	เพื่อพัฒนาเด็กเล็กทางด้านร่างกาย-จิตใจ ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียน ต่อในระดับสูงอย่างมีคุณภาพ	540,000	โรงเรียน บ้านป่าแงะ	กอง การศึกษา								ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
9	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ปางมะภาควิทยา	เพื่อพัฒนาเด็กเล็กทางด้านร่างกาย-จิตใจ ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียน ต่อในระดับสูงอย่างมีคุณภาพ	351,000	โรงเรียน ปางมะภาควิทยา	กอง การศึกษา								ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
10	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์และพื้นที่ ใกล้เคียง	50,000	อบ.ต.แม่เจดีย์	กอง การศึกษา								ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
11	อุดหนุนโรงเรียนในไทยรัฐวิทยา 32 โครงการแข่งขัน กีฬานักเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตำบลแม่เจดีย์	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็ก นักเรียน ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา	30,000	โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา	กอง การศึกษา								เมษายน 2567

## 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

## 4.2 กลยุทธ์ด้านศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

## (2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	๒๕๗๗		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและร่วมสืบสาน บ้านบึงใหม่เมือง ประจำปีงบประมาณ 2567	เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	100,000	อบต.แม่เจดีย์	กอง การศึกษา													เมษายน 2567
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567	เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	100,000	อบต.แม่เจดีย์	กอง การศึกษา													พฤศจิกายน 2566
3	โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาป่าไม้และแหล่งน้ำ (เทศน์ธรรมแปลช่อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น	20,000	อบต.แม่เจดีย์	กอง การศึกษา													กรกฎาคม 2567
4	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567	เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	15,000	อบต.แม่เจดีย์	กอง การศึกษา													สิงหาคม 2567
5	โครงการสร้างพระธาตุมอญพระเจ้าทลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อพัฒนาและทำนุบำรุงกิจกรรมทางศาสนา คุณธรรมจริยธรรม	10,000	อบต.แม่เจดีย์	กอง การศึกษา													กรกฎาคม 2567

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

4.2 กลยุทธ์ด้านศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2566		พ.ศ. 2567								ดำเนินการแล้วเสร็จ																			
						อ.บ	อ.ม	อ.บ	อ.ม	อ.บ	อ.ม	อ.บ	อ.ม	อ.บ	อ.ม		อ.บ	อ.ม																	
6	อุทูนุที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้าโครงการพ้อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2567	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรในการจัดงานพ้อขุนฯ	40,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด	←	→																				กฎหมายพื้นที่								
7	อุทูนุที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้าโครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลฯ ประจำปี พ.ศ.2567	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรในการจัดรัฐพิธีต่างๆ	40,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด																														ทุกเดือน หรือ 12 เดือน



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

5.2 กลยุทธ์/ด้านก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(2) แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ศ.2566	อ'บ	อ'ป	อ'ค	อ'ด	อ'จ	อ'ช	อ'ซ	อ'ด	อ'ค	อ'ด	อ'จ			
1	โครงการชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อให้หมู่บ้านมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง และเป็นต้นแบบของตำบลแม่เจดีย์	20,000	หมู่บ้านต้นแบบ บ้านสา หมู่ที่ 3	หลัก สำนักงาน	↕														เมษายน 2567
2	โครงการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายออกจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อกำจัดของเสียอันตรายออกจากชุมชนและ มีการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี	10,000	หมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน	หลัก สำนักงาน	↕														กันยายน 2567
3	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านบริหารจัดการขยะเพื่อลด ปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริหารจัดการ ขยะแบบถูกหลักวิชาการ	10,000	อบต.แม่เจดีย์	หลัก สำนักงาน	↕														พฤษภาคม 2567







6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่  
6.1 กลยุทธ์/ด้านบริการเมืองการปกครองและการบริหารงานทั่วไป

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	๒๕๗๗			
7	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน	20,000	อบต.แม่เจดีย์	หลัก	←													สิงหาคม 2567
8	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล มีความรู้ด้านกฎหมาย	10,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด	←													กรกฎาคม 2567
9	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	10,000	หมู่ที่ 1-15	สำนักปลัด	←													เมษายน 2567
10	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม โบนัส	40,000	หมู่ที่ 1-15	กองคลัง	←													มีนาคม 2567
11	โครงการส่งเสริมการชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลา และการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม โบนัส	10,000	หมู่ที่ 1-16	กองคลัง	←													เมษายน 2567
12	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอให้แก่เทศบาลตำบลป่าจ๋ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	เพื่ออุดหนุน อบต.ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	30,000	อบต.โมเขต อำเภอเวียงป่าเป้า	สำนักปลัด	←													ทุกเดือน หรือ 12 เดือน

## 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่

### 6.2 กลยุทธ์/ด้านการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่

#### (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567											ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ศ.2566	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	
1	โครงการ อบต.สัจจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อออกบริการประชาชนในพื้นที่อบต.แม่เจดีย์	10,000	หมู่ที่ 1-16	หลัก สำนักปลัด	๒๕๖๖											กันยายน 2567

### 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่

### 6.3 กลยุทธ์/ด้านการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม

#### (3) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567											ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ศ.2566	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม	167,000	อบต.แม่เจดีย์	หลัก ทุกส่วน ราชการ	๒๕๖๖											ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,700	อบต.แม่เจดีย์	หลัก ทุกส่วน ราชการ	๒๕๖๖											ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
3	เงินสำรองจ่าย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อบต.แม่เจดีย์	250,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด กองช่าง	๒๕๖๖											ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
4	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน	450,000	อบต.แม่เจดีย์	สำนักปลัด	๒๕๖๖											ทุกเดือน หรือ 12 เดือน

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	๒๕๗๗	๒๕๗๘	
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer)	8,000	อบต.แม่เจดีย์	หลัก กอง การศึกษา	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	๒๕๗๗	๒๕๗๘	มกราคม 2567	